

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: /SCT-TM

V/v báo cáo kết quả kiểm tra xử lý
thông tin qua đường dây nóng.
(Tin số 12 ngày 16/9/2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3788/UBND-NC ngày 17/9/2024 về việc rà soát, kiểm tra, xử lý, trả lời đối với nội dung phản ánh của người dân tại ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh phản ánh đến đường dây nóng của Bí thư Tỉnh uỷ với nội dung: *“Hiện nay chủ đầu tư sắp xây dựng xong Cây xăng ngay giáp bên Trường Mầm non Lộc Hoà và Trường THCS Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh. Mấy ngày tới, khi Cây xăng này hoạt động sẽ gây nguy cơ về cháy nổ và mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh. Sự việc đã làm người dân khu vực lo ngại,... Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, không để hình thành Cây xăng tại địa điểm này, đảm bảo an toàn cho người dân”*.

Ngày 19/9/2024, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Lộc Ninh, cùng các phòng chức năng và UBND xã Lộc Hoà tiến hành kiểm tra thực tế vị trí công trình đang xây dựng theo phản ánh của người dân tại thửa đất số 376 ; tờ bản đồ số 29, thuộc ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh, xác nhận chủ đất là Ông Trần Văn Pháp, hiện trạng công trình đã xây dựng 4 trụ cột (*bằng vật liệu gạch, có kích thước 35cm x 35cm x 4,2 m*), vị trí từ trụ cột đang xây dựng cách tim đường liên xã là 15 m (đường có lộ giới 12 tính từ tim), cách ranh trường Mẫu giáo Hoa Phượng, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lộc Hoà là 28,5 m, diện tích mặt tiền khu đất là 19,4 m.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ông Trần Văn Pháp là chủ thửa đất đang xây dựng theo phản ánh của người dân và được trình bày là gia đình Ông xây dựng công trình trên để làm nơi rửa xe hoặc cho thuê, buôn bán. (Không phải đầu tư xây dựng cây xăng như thông tin người dân phản ánh)

Đồng thời Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra vị trí khu đất đã được UBND tỉnh thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lộc Phát tại địa chỉ tiếp giáp đường liên xã thuộc ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh là thửa đất số 380, tờ bản đồ số 29, đăng ký tên Ông Vũ Xuân Nghĩa). Hiện nay trên khu đất có nhà cấp IV và các cây trồng. Ranh gần nhất của khu đất cách ranh Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lộc Hoà là 81m, cách vị trí đang xây dựng (theo phản ảnh

của người dân) là 151 m. Hiện tại Công ty chưa thực hiện đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Đối chiếu với thông tin phản ánh của người dân tại ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh và kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn kiểm tra thì chưa đủ cơ sở để xác định gia đình Ông Trần Văn Pháp xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đúng quy định tại vị trí nêu trên.

Tuy nhiên để quản lý chặt chẽ trật tự trong xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1302/UBND-KT ngày 10/4/2024, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lộc Ninh, UBND xã Lộc Hoà và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn để đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân, người dân nghiêm túc chấp hành.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, trả lời đối với nội dung phản ánh của người dân tại ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh. Sở Công Thương kính báo Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Đính kèm hình ảnh vị trí đang xây dựng theo phản ánh của người dân và biên bản kiểm tra xử lý thông tin phản ánh của Sở Công Thương và UBND huyện Lộc Ninh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM_(NSL).

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Long